



ที่ มท 0309.1/ 853

สำนักทะเบียนกลาง  
ถนนสำลูกกา ปท 12150

18 มิถุนายน 2552

เรื่อง การออกหลักฐานสูติบัตรฉบับใหม่เนื่องจากแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน

เรียน นายทะเบียนเขตปทุมวัน

อ้างถึง หนังสือเขตปทุมวัน ที่ กท 4402/1100 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

ตามที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตปทุมวันขอหารือแนวทางการออกหลักฐานสูติบัตรฉบับใหม่เนื่องจากฉบับเดิมมีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จรายเด็กชายธีราธร โพธิสาราช รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักทะเบียนกลางขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้แล้วตามหนังสือที่ มท 0309.1/ว 9 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 โดยให้นายทะเบียนยกเลิกและจำหน่ายสูติบัตรและทะเบียนคนเกิดซึ่งเกิดจากการแจ้งเท็จแล้วแจ้งผู้ร้องให้แจ้งการเกิดใหม่ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการออกสูติบัตรฉบับใหม่จะต้องออกสูติบัตรกรณีรับแจ้งการเกิดภายในกำหนด (ท.ร.1) หรือกรณีรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด (ท.ร.2) นายทะเบียนจะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงว่ารายการที่เกิดจากการแจ้งเท็จเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขเวลาที่กำหนดให้แจ้งหรือไม่ เช่น กรณีบุตรเกิดปี พ.ศ. 2549 แต่แจ้งเท็จว่าเกิดปี พ.ศ. 2550 และได้รับสูติบัตร (ท.ร.1) เมื่อนายทะเบียนยกเลิกสูติบัตร (ท.ร.1) ที่มีการแจ้งเท็จแล้ว นายทะเบียนจะต้องดำเนินการรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดและออกสูติบัตร (ท.ร.2) ให้ใหม่ หรือถ้าเป็นกรณีที่บุตรเกิดปี พ.ศ. 2549 และได้แจ้งการเกิดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่ได้แจ้งรายการชื่อบิดาหรือมารดาเท็จและผู้แจ้งได้รับสูติบัตร (ท.ร.1) เมื่อนายทะเบียนยกเลิกสูติบัตร (ท.ร.1) ที่มีการแจ้งเท็จแล้วนายทะเบียนจะต้องออกสูติบัตร (ท.ร.1) ฉบับใหม่ให้กับผู้แจ้งเพราะรายการที่เท็จไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขเวลาที่กฎหมายกำหนดให้แจ้ง เป็นต้น สำหรับกรณีที่หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0310.1/4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2539 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่มีการแจ้งการเกิดเท็จไว้สรุปว่าให้นายทะเบียนสั่งยกเลิกสูติบัตรที่มีการแจ้งเท็จและแนะนำให้ผู้ร้องแจ้งการเกิดเกินกำหนดเวลาหรือร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านนั้น สำนักทะเบียนกลางขอเรียนว่าหนังสือฉบับดังกล่าวใช้คำว่า "แนะนำให้ผู้ร้องแจ้งการเกิดเกินกำหนด" จึงไม่ได้เป็นการบังคับว่านายทะเบียนจะต้องดำเนินการรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น ประกอบกับหนังสือฉบับดังกล่าวไม่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ว่าทุจริตลักษณะใดหรือรายการใดที่นายทะเบียนจะต้องรับแจ้ง

การเกิดขึ้นกำหนด แต่เป็นการกำหนดแนวทางอย่างกว้างๆ ที่นายทะเบียนจะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าควร  
แนะนำผู้ร้องให้ดำเนินการอย่างไร ดังนั้น กรณีตามข้อหารือของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตปทุมวัน หากข้อเท็จจริง  
ปรากฏว่าได้มีการแจ้งการเกิดเท็จในรายการชื่อบิดา และเป็นการแจ้งเกิดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  
นายทะเบียนจะต้องยกเลิกสูติบัตร (ท.ร.1) เดิม แล้วออกสูติบัตรใหม่ตามแบบ ท.ร.1 โดยใช้สูติบัตรเดิม  
เป็นใบรับแจ้งการเกิดและหมายเหตุด้านหลังสูติบัตรที่ออกใหม่ว่า "ออกแทน ท.ร.1 เลขประจำตัวประชาชน  
1-1007-03807-75-4 ออกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 ซึ่งยกเลิกเนื่องจากแจ้งการเกิดเท็จ" รวมทั้งดำเนินการ  
แก้ไขปรับปรุงรายการในทะเบียนบ้านและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมดี ทรายั่งยืน)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร. 0-2791-7313 - 16